

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CAO LÃNH**

Số: 20/BC-HĐND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Cao Lãnh, ngày 26 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

**Thẩm tra của Ban Pháp chế về các văn bản liên quan
đến lĩnh vực pháp chế trình tại kỳ họp thứ 3
Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX
Nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Để chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 3, Hội đồng Nhân dân (HĐND) Thành phố khóa IX, Ban Pháp chế HĐND Thành phố đã tổ chức họp thẩm tra các báo cáo kết quả thực hiện năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác Quốc phòng - An ninh; công tác cải cách hành chính; công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng chống tham nhũng; thẩm tra báo cáo công tác năm 2021 của Tòa án nhân dân Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, Chi cục thi hành án dân sự Thành phố. Tham dự cuộc họp có: Thường trực HĐND, UBND Thành phố, thành viên Ban Pháp chế, Trưởng Ban kinh tế - xã hội, Văn phòng HĐND & UBND Thành phố, Lãnh đạo Tòa án nhân dân Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, Chi cục thi hành án dân sự, Thanh tra và phòng Tư pháp Thành phố.

Qua thẩm tra các báo cáo và đối chiếu với các quy định của pháp luật cũng như các ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, Ban Pháp chế HĐND Thành phố báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Về Quốc phòng - An ninh (Báo cáo số: 422/BC-UBND ngày 23/11/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

UBND Thành phố đã tập trung chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố, cơ quan thường trực của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố phối hợp với các ngành có liên quan và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã, phường thực hiện các bước tuyển quân đạt chỉ tiêu về chất lượng và số lượng. Thường xuyên duy trì lực lượng bảo đảm cho thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt phối hợp cùng các ngành và xã, phường trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCD), bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị, văn hóa xã hội trọng đại của đất nước... Thực hiện quản lý tốt tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ, phát hiện và xử lý 07 vụ sử dụng phương tiện bay siêu nhẹ điều khiển từ xa (flycam) trái phép trên địa bàn.

Chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị diễn tập tác chiến phòng thủ cấp Thành phố và diễn tập chiếu đấu phòng thủ cấp xã.

Tiến hành điều chỉnh hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, văn kiện động viên, văn kiện cứu hộ, cứu nạn đúng theo quy định; chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự xã, phường xây dựng hoàn chỉnh và phê duyệt văn kiện sẵn sàng chiến đấu về dân quân tự vệ theo Thông tư số 43/2021/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

Chỉ đạo Công an Thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương. Tổ chức triển khai lực lượng đảm bảo tuyệt đối an toàn chính trị, các ngày lễ, tết, sự kiện trọng đại của đất nước diễn ra trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, thành lập 04 Tổ tuần tra kiểm soát địa bàn, gồm 21 đồng chí, thành lập 45 Tổ tuần tra ở các xã, phường đồng loạt ra quân thực hiện tuần tra khép kín thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn để phát hiện, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly, các chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại đường N2B (xã Tịnh Thới), Quốc lộ 30 (khu 500 căn) bệnh viện dã chiến khu du lịch Mỹ Trà, bệnh viện dã chiến Nhà tập võ (Trung tâm thể dục thể thao Tỉnh).

Trong năm tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố được kiềm chế, kéo giảm so với năm 2020, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 46/65 vụ, 52 đối tượng (giảm 19 vụ so với cùng kỳ), điều tra khám phá 43/46 vụ (đạt 93,4%), khởi tố 39 vụ 47 đối tượng, đang củng cố hồ sơ xử lý 04 vụ 05 đối tượng, truy xét 03 vụ, tội phạm về ma túy xảy ra 27/41 vụ, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 03/13 vụ. Tổ chức cấp 83.013/75.000 hồ sơ cấp căn cước công dân đạt tỷ lệ 110%.

2. Về công tác cải cách hành chính (Báo cáo số: 376/BC-UBND ngày 03/11/2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố)

Công tác Cải cách hành chính Thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập gắn với việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trên địa bàn Thành phố; nhất thể hóa một số chức danh; áp dụng và thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo đúng quy định, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các xã, phường, tạo chuyển biến trong quan hệ giữa cơ quan hành chính Nhà nước với tổ chức và công dân. Thủ tục hành chính được các cơ quan, đơn vị thực hiện công khai, minh bạch đúng quy định, kỷ luật, kỷ cương hành chính từng bước được nâng lên; tuân thủ và chấp hành nghiêm quy định về thực thi công vụ trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19.

Trong năm 2021, Thành phố có 13 mô hình thực hiện hiệu quả trong công tác cải cách hành chính được duy trì và nhân rộng; tinh thần trách nhiệm, trình độ, năng lực, kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ được nâng lên. Các cấp lãnh đạo giải quyết công việc hiệu quả hơn; các quy trình thực hiện có hệ thống, đồng bộ và ổn định. Quan hệ ứng xử của cán bộ,

công chức với người dân được đảm bảo, tạo mối quan hệ tốt giữa cơ quan hành chính Nhà nước với tổ chức, cá nhân.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên hiện nay tỷ lệ hồ sơ được nộp thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 chưa nhiều, người dân chưa chọn sử dụng dịch vụ công trực tuyến thay cho cách truyền thống. Tình trạng quá hạn, trễ hạn hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn xảy ra, kéo theo đó là phản ánh, kiến nghị của Nhân dân. Việc xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống tại các xã, phường vẫn chưa hoàn thành, do thiếu cán bộ chuyên sâu về chính lý tài liệu.

3. Về công tác phòng, chống tham nhũng và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN, TC) (Báo cáo số: 349/BC-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2021 về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, và phòng chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Ủy ban nhân dân Thành phố đã quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quy chế chi tiêu nội bộ và công tác tổ chức cán bộ. Phát huy vai trò của người dân trong việc tố cáo tham nhũng, tiêu cực đối với cán bộ, công chức, tạo lòng tin của nhân dân đối với chính quyền; công tác phối hợp giữa các ngành, trong công tác phòng, chống tham nhũng ngày càng đồng bộ và chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở địa phương. Từ đó công tác phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực.

Đối với báo cáo của UBND Thành phố năm 2021 chưa phát hiện vụ việc tham nhũng. Tuy nhiên, Ban Pháp chế nhận thấy nguy cơ tham nhũng vẫn còn tiềm ẩn nhất là các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực. Vì vậy UBND thành phố cần tập trung nhiều giải pháp đẩy mạnh hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

Qua thẩm tra Ban Pháp chế HĐND Thành phố thống nhất với báo cáo của UBND Thành phố, trong năm Thành phố đã tập trung chỉ đạo, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo theo quy trình, thủ tục Luật quy định, qua đó đã tập trung chấn chỉnh kiện toàn chỉ đạo thực hiện, đảm bảo các đơn khiếu nại được giải quyết kịp thời, không có đơn tồn đọng và hạn chế đơn khiếu nại vượt cấp.

Công tác tiếp dân tổng số 175 lượt, với 175 người, giảm so với cùng kỳ năm 2020 là 25 lượt, giảm 12,5%. Trong năm 2021 tổng số đơn nhận là 32 đơn, (giảm 79 đơn so với năm 2020), giải quyết 31 đơn, 01 đơn khiếu nại còn lại đã xác minh và đang thực hiện quy trình theo luật định.

Công tác hòa giải nhận 101 đơn, đưa ra hòa giải 101 đơn; hòa giải thành 90 đơn, đạt tỷ lệ 89%; hòa giải không thành là 11 đơn, chiếm tỷ lệ 11%, không có đơn tồn đọng.

Qua xem xét báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo: Ban Pháp chế nhận thấy tuy không có tình trạng khiếu nại gay gắt, không có tập trung khiếu

kiện đông người nhưng vẫn còn một số nội dung đơn khiếu nại, tố cáo vẫn còn khá phức tạp.

Những kết quả đạt được trong công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo thể hiện rõ sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, các cấp và đặc biệt là của UBND Thành phố, trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy.

4. Về công tác của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố

Qua thẩm tra, Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với các nhận định trong báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố và thấy rằng: Viện kiểm sát luôn thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của ngành quy định, đồng thời luôn phát huy tốt vai trò, tính chủ động và sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tố tụng và nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, trong năm 2021, số tội phạm mới khởi tố 105 vụ/172 bị can, (giảm 32 vụ, tăng 14 bị can so với cùng kỳ năm 2020). Trong đó: Tội phạm về trật tự xã hội khởi tố 54 vụ/95 bị can (giảm 08 vụ, tăng 13 bị can so với cùng kỳ năm 2020). Tội phạm về ma túy khởi tố 16 vụ/26 bị can (giảm 10 vụ/tăng 04 bị can so với cùng kỳ năm 2020), tội phạm xâm phạm kinh tế, sở hữu, môi trường khởi tố 34 vụ/50 bị can (giảm 15 vụ, tăng 04 bị can so với cùng kỳ năm 2020). Tội phạm tham nhũng, chức vụ khởi tố 01 vụ/01 bị can về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”

Tình hình giải quyết án kiểm sát điều tra đảm bảo chất lượng và truy tố đúng người, đúng tội, đúng thời gian quy định, không có án bị hủy, sửa thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát.

Nhìn chung, số tội phạm mới khởi tố của các nhóm tội phạm về Tội phạm trật tự xã hội, Tội phạm về ma túy, Tội phạm xâm phạm kinh tế, sở hữu, môi trường, số vụ giảm, số bị can giảm so với cùng kỳ năm 2020.

Các loại tội phạm này diễn ra với tính chất, mức độ ngày càng phức tạp, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, phạm tội liều lĩnh, đa số người phạm tội có trình độ học vấn thấp, không có nghề nghiệp ổn định, ăn chơi, đua đòi, bản thân người phạm tội có tiền án, tiền sự, xu hướng phạm tội ngày càng trẻ hóa và hoạt động có tính chuyên nghiệp hơn.

Nguyên nhân, địa bàn Thành phố là trung tâm của Tỉnh, kinh tế luôn phát triển ở các khu công nghiệp, doanh nghiệp, ngân hàng, sản xuất kinh doanh, dịch vụ...nên kéo theo nhiều đối tượng từ các nơi đến hoạt động phạm tội.

5. Về công tác của Tòa án nhân dân Thành phố

Tòa án nhân dân Thành phố trong năm 2021 thụ lý 1.724 vụ, việc, đã giải quyết 1.386 vụ, việc, đạt tỷ lệ 80,39%. Còn lại 174 vụ, việc đang tiếp tục giải quyết theo luật định (trong đó bao gồm: án Dân sự; Hôn nhân gia đình; Hình sự; Kinh doanh thương mại; Lao động; Hành chính).

Mặc dù số lượng án thụ lý và giải quyết khá phức tạp, khối lượng công việc phải giải quyết khá nhiều nhưng Tòa án nhân dân Thành phố đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Giải quyết được số lượng lớn các loại án, không có vụ việc án oan sai, án quá luật định.

Qua đó, công tác của Tòa án hiện nay vẫn còn một số khó khăn hạn chế nhất định như: Tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua, đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ, chất lượng công tác chuyên môn nghiệp vụ, nhiều phần việc chưa triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch. Mặt dù, đơn vị chủ động thực hiện nhiều biện pháp nhưng trong các đợt thực hiện giãn cách xã hội, không thể mời đơn sự để làm việc, xét xử. Các thẩm phán cũng không thể thực hiện các biện pháp thu thập chứng cứ như lấy lời khai, định giá, xem xét thẩm định, đo đạc, vì vậy, tỷ lệ giải quyết án chưa đạt yêu cầu đề ra.

Án bị hủy, sửa, mặc dù còn nằm trong tỷ lệ cho phép của Tòa án Tối cao nhưng vẫn còn trường hợp án bị hủy là do lỗi của Thẩm phán thu thập chứng cứ chưa đầy đủ, giải quyết vụ án chưa toàn diện.

Số lượng các vụ án thụ lý hàng năm cao và ngày càng phức tạp, tình trạng đương sự không hợp tác, cố tình tránh né, gây khó khăn nhằm kéo dài thời gian giải quyết vụ án có xu hướng tăng lên gây áp lực công việc khá lớn, nhất là đối với đội ngũ Thẩm phán, Thư ký Tòa án.

6. Về công tác Thi hành án dân sự Thành phố

Chi Cục thi hành án dân sự Thành phố trong năm 2021 đã triển khai thực hiện đồng bộ các mặt công tác của ngành; sự phối, kết hợp trong công tác thi hành án giữa các ngành hữu quan, đoàn thể và chính quyền địa phương được thực hiện tích cực, hiệu quả; Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được giải quyết 01 lượt công dân (giảm 05 đơn so với cùng kỳ). Kết quả thi hành án dân sự trong năm 2021 thụ lý mới 1.760 việc, giảm 493 việc (giảm 21,86%) so với cùng kỳ năm 2020. Số việc cũ chuyển sang 782 việc; như vậy, tổng số thụ lý là 2.542 việc, đã ủy thác 37 việc. Kết quả xác minh, phân loại có 2.036 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 81,36%) giảm 454 việc (giảm 21,22%) so với cùng kỳ và 444 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 17,73%). Trong số có điều kiện đã giải quyết xong 1.686 việc, đạt tỷ lệ 82,81% (so với chỉ tiêu được giao vượt 0,31%).

Với kết quả giải quyết nêu trên, Ban Pháp chế xét thấy rằng! Trong năm năm 2021, tuy tình hình công tác thi hành án dân sự còn nhiều khó khăn nhưng ngay từ đầu năm thi hành án dân sự Thành phố phối hợp lãnh đạo ngành chuyên môn cấp trên, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ đơn vị từ đó công tác trong kỳ đạt được một số kết quả khả quan, cụ thể thi hành xong về việc đạt tỷ lệ 82,81%/82,5% vượt 0,31% so với chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2021; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt 100%. Nhìn chung công tác thi hành án dân sự Thành phố đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trong công tác thi hành án dân sự cũng còn nhiều mặt hạn chế nhất định như: Việc tổ chức thi hành án của một số Chấp hành viên còn vi phạm về trình tự, thủ tục, thời hạn còn chậm so với qui định. Nhiều vụ việc người phải thi hành án là cá nhân, nhưng tài sản đảm bảo thi hành án là của hộ gia đình nên rất khó xử lý thường kéo dài thời gian do phải đảm bảo

đầy đủ trình tự, thủ tục theo qui định. Mặt khác, do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đã làm ảnh hưởng đến điều kiện kinh tế của người phải thi hành án.

II. KIẾN NGHỊ

Qua thăm tra, đánh giá hoạt động trong năm 2021, xem xét phương hướng hoạt động năm 2022 của UBND Thành phố và các ngành TAND Thành phố, Viện KSND Thành phố, Chi Cục THADS Thành phố, Ban Pháp chế kiến nghị một số nội dung sau:

1. Đối với UBND Thành phố

- Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Quốc phòng – an ninh, Ban Pháp chế đề nghị UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự phối hợp với các ngành, tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả công tác tuyển quân, công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo số lượng và chất lượng, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, chủ động nắm tình hình, quản lý chặt chẽ đối tượng, quản lý tốt địa bàn, thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm trong thanh thiếu niên, tội phạm về ma túy, tội phạm về kinh tế, tín dụng đen, đặc biệt những vụ, việc đăng thông tin trên mạng xã hội sai lệch (tin giả, tin sai sự thật), ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid -19; Cùng với diễn biến phức tạp của bệnh covid-19 sẽ tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội. Do vậy cần chủ động dự báo tình hình, xây dựng kế hoạch triển khai quán triệt thực hiện nhiệm vụ và ứng phó với dịch bệnh covid-19 trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả covid-19. Tiếp tục tổ chức tốt công tác thu nhận hồ sơ cấp và trả thẻ căn cước công dân trên địa bàn.

- Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực cải cách hành chính; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản có liên quan Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn để người khiếu nại, tố cáo thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của Luật khiếu nại, Luật tố cáo.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là ở những ngành dễ phát sinh tiêu cực.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc công khai minh bạch các chính sách, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại nơi thực hiện dự án; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân đồng thuận các chủ trương của Thành phố.

- Tiếp tục thực hiện cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; sắp xếp tổ chức bộ máy tin gọn đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Rà soát tổng hợp nhu cầu tuyển dụng và xây dựng kế hoạch tuyển công chức; thực hiện công tác tuyển dụng, quản lý, bổ nhiệm, điều động, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức theo quy định, phù hợp với thực tế.

- Quan tâm chỉ đạo các ngành chuyên môn Thành phố phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân Thành phố trong việc cung cấp thông tin hỗ trợ Tòa án

nhân dân Thành phố hoàn chỉnh thủ tục đưa các vụ án ra xét xử kịp thời theo quy định của pháp luật.

2. Đối với các Viện KSND, TAND, Chi Cục THADS Thành phố

*** Đối với Viện KSND Thành phố**

- Tăng cường và kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, việc bắt tạm giam, tạm giữ, phối hợp các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết án hình sự còn vướng mắc; hạn chế thấp nhất việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung, án bị sửa có lỗi của Viện Kiểm sát.

*** Đối với TAND Thành phố**

- Nâng cao chất lượng công tác xét xử, hạn chế đến mức thấp nhất số lượng án bị hủy, bị sửa, tạm hoãn phiên tòa do thu thập bổ sung chứng cứ nhiều lần đối với các vụ án tranh chấp dân sự liên quan đến quyền sử dụng đất.

- Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan lĩnh vực Tư pháp Thành phố, kịp thời giải quyết các án đúng theo quy định pháp luật, không để án tồn đọng, kéo dài.

*** Đối với Chi Cục THADS Thành phố**

- Nâng cao hơn nữa về vai trò, trách nhiệm của từng Chấp hành viên, công chức trong việc tổ chức thi hành án; tăng cường chất lượng dân vận, giáo dục, vận động thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án. Nhằm giải quyết tốt số lượng việc tồn đọng năm 2021 chuyển sang năm 2022.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND Thành phố, kính trình HĐND Thành phố xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND TP;
- UBND TP;
- Đại biểu HĐND TP;
- Lưu VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**



Phan Thị Hồng Thanh